

Bản tin Cộng đồng tháng 7 – tháng 12 năm 2017

## THƯ CẢM ƠN

Kính gửi Nhà tài trợ,

Đầu thư, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và nồng ấm nhất tới Quý vị vì những đóng góp quý báu cho AFV trong năm qua. Tấm lòng nhân ái của Quý vị đã vun đắp một tương lai tươi sáng hơn cho người nghèo, trẻ em và phụ nữ thiệt thòi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.

Trong năm 2017, AFV đã đồng hành với hàng chục nghìn người thuộc các cộng đồng nghèo Việt Nam trong công tác xây dựng các mô hình sinh kế thay thế để giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, cải thiện môi trường học tập và đảm bảo cơ

hội học tập chất lượng cho trẻ em.

Chúng tôi không thể đạt được thành tựu đó nếu không có sự giúp đỡ của Quý vị. Mỗi đóng góp của Quý vị là một ngọn nến được thắp lên để xua tan bóng tối của đói nghèo và bất công. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị một năm 2018 dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!

Trân trọng,

Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ AFV

## 2017 – NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG TỰ Hào

Chương trình Bảo trợ trẻ của AFV đã **mở rộng ra trên 4 địa bàn**: Thông Nông – Cao Bằng, Krông Bông – Đắk Lắk, Nho Quan – Ninh Bình và Kế Sách – Sóc Trăng, với **sự tham gia của 5,900 học sinh tại 47 trường**

**1,800 học sinh thuộc 10 trường tiểu học và THCS** trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk được tập huấn về kỹ năng sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp



**Trồng 67,000 cây giống trên diện tích 30,000 ha** nhằm hỗ trợ mô hình sinh kế bền vững trồng rừng cho **800 hộ dân** tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng



**620kg gạo đã được trao cho 62 trẻ nghèo** tại trường Mẫu giáo Hoa Phượng, trường Tiểu học Dang Kang và trường Trung học Cơ sở Dang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk



**Thành lập 21 tổ Giám nhệ rủi ro thiên tai cấp ấp** tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhằm xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho cộng đồng địa phương

Sau trận lũ kỷ lục tháng 10/2017, **cứu trợ khẩn cấp 720 hộ gia đình** tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - mỗi hộ gia đình nhận **60 kg phân vi sinh và 2 kg ngô giống** để duy trì nguồn sinh kế



**Cô giáo H Loan Kpơ** và các em nhỏ trường Mẫu giáo Măng non đang chăm sóc vườn rau sạch do AFV tài trợ

# Bếp ăn mới ấm áp yêu thương

AFV hỗ trợ 1 bếp ăn cho 234 trẻ tại trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho các em khi đến trường.

Các em nhỏ đang theo học tại trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk phần lớn đều xuất thân từ những gia đình dân tộc thiểu số khó khăn. Trường nghèo nên thiếu thốn từ đồ dùng dạy học, bàn ghế, sách bút cho đến cơ sở hạ tầng. Không có kinh phí để xây dựng bếp ăn cho chương trình bán trú, các cô giáo rất vất vả khi phải dọn lớp để sắp xếp chỗ chuẩn bị bữa cơm, chỗ ăn, chỗ nghỉ cho các con. Môi trường học tập chưa phù hợp là vậy nên trong năm 2016, tỉ lệ chuyên cần của trẻ tại Mẫu giáo Măng non chỉ đạt 87%.

Cô giáo Mã Thị Qua, 39 tuổi, đã có 21 năm công tác tại trường Mẫu giáo Măng Non chia sẻ với chúng tôi: “Năm ngoái nhà trường không có bếp ăn, nên phải nấu bữa trưa trong một lớp học rồi cho các con

ăn ngoài hành lang. Thiếu đi một lớp học nên phải dồn đến hơn 40 trẻ vào chung một lớp, trong khi chỉ có một giáo viên nên vô cùng vất vả. Hơn nữa, không gian hạn chế quá nên việc đảm bảo vệ sinh, chăm sóc các con cũng khó được chu đáo. Là người giáo viên, chúng tôi rất buồn khi thấy các con chưa được học tập trong môi trường tốt nhất.”

Thấu hiểu những khó khăn ấy, tháng 9 năm 2017, AFV đã hỗ trợ trường Mẫu giáo Măng Non một bếp ăn mới với đầy đủ dụng cụ nhà bếp, nồi cơm, tủ lạnh. Năm nay, 234 cô, cậu trò bé nhỏ của Mẫu giáo Măng Non đã được ăn bữa trưa chế biến hợp vệ sinh, đảm bảo dinh dưỡng nấu trong nhà bếp mới. Các lớp học cũng không còn bị quá tải vì dồn lớp, giúp tỉ lệ chuyên cần của trẻ tăng lên đến 95%.



**Cô giáo Mã Thị Qua** cho một em nhỏ ăn cơm trưa trong bếp ăn mới của trường Mẫu giáo Măng Non



Thực sự, tôi và các cô giáo trong trường rất cảm ơn các nhà tài trợ và AFV đã giúp đỡ chúng tôi trong việc chăm sóc trẻ, đã đồng hành và chia sẻ những khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm! Tôi mong ước rằng các cháu luôn chăm ngoan, học ngoan và mỗi ngày đến trường với các cháu là một ngày vui.

# Sáng kiến về thúc đẩy bình đẳng giới

## Tập huấn về Công việc Chăm sóc không lương

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về gánh nặng công việc nhà của phụ nữ và vận động nam nữ bình đẳng, AFV tổ chức tập huấn về Công việc Chăm sóc Không lương cho 106 thanh niên và lãnh đạo cộng đồng tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Phụ nữ Việt Nam trung bình dành hơn 5 giờ đồng hồ mỗi ngày cho những công việc nhà “không tên”, hay còn gọi là công việc chăm sóc không lương – nhiều hơn nam giới từ 2 đến 2,5 giờ. Tình trạng này càng phổ biến hơn ở những huyện miền núi như Thông Nông, Cao Bằng. Anh Dương Văn Pá, một nông dân ở thôn Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Thông Nông kể với chúng tôi về hành trình thay đổi nhận thức của mình về gánh nặng công việc chăm sóc không lương của phụ nữ:

“Pá là người H’mong ở xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, năm nay 29 tuổi rồi. Pá cưới Sùng được 8 năm, có ba đứa con, hai gái một trai. Theo truyền thống H’mong thì người vợ phải có trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, còn chồng thì đi kiếm ăn. Vợ thì phải nghe lời chồng, không được ham chơi, phải lo cho các con. Ngày trước mình vẫn nghĩ

là nấu cơm, dọn nhà, chăm con là việc của đàn bà, nên không giúp Sùng tí gì.

Tháng 8 năm nay, Hội Phụ nữ xã có vận động Pá và Sùng tham gia lớp tập huấn về Công việc Chăm sóc không lương do AFV tổ chức vì hai vợ chồng mình đều là thanh niên, cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nữa. Học cùng vợ chồng mình trong đợt này có 106 thanh niên và lãnh đạo cộng đồng khác.

Từ đầu mình cũng nghĩ là tập huấn không có ích, nhưng nhờ có những bài học hay của các anh chị ở AFV nên Pá đã thay đổi suy nghĩ. Mình được học về quyền phụ nữ qua các vở kịch do chính các thành viên trong lớp tập huấn đóng, rồi sử dụng các công cụ như cây vấn đề, nhật ký thời gian để nâng cao nhận thức về công việc chăm sóc không lương. Lần đầu tiên Pá nhận ra là vợ mình đã phải chịu nhiều vất vả,



Nhờ có tập huấn về Công việc Chăm sóc không lương của AFV, anh Pá đã có ý thức hơn trong việc chia sẻ việc nhà với chị Sùng vợ anh.

bất công trong cuộc sống, bị tước mất cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng vì phải dồn hết thời gian vào việc nhà.

Sau tập huấn, Pá và Sùng có tâm sự với nhau. Mình thấy rất thương vợ và quyết định phải thay đổi. Giờ Sùng với mình lúc nào cũng cùng nhau rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Sau 8 năm cưới nhau, giờ mới thấy vợ mình thực sự hạnh phúc, không còn phải đầu tắt mặt tối nữa. Buổi tối cả nhà có thời gian quây quần, nếu mình dạy con học thì Sùng ngồi xem TV với ngồi thêu như hồi còn con gái. Nhìn gia đình hạnh phúc như thế mình vui lắm.

Pá rất cảm ơn vì đã được AFV tạo cơ hội cho tham gia lớp tập huấn này. Mình đã trao đổi những điều mình học được với hàng xóm, cô bác trong thôn để mọi người cũng có những thay đổi tích cực như mình. Pá tin rằng, với những hoạt động tốt như thế này của AFV, đàn ông ở Lũng Lừa sẽ thay đổi và không còn lười biếng, coi thường vợ với con gái nữa, trong khi phụ nữ sẽ mạnh mẽ hơn và đứng lên giành quyền lợi xứng đáng của họ.”



Quý hỗ trợ chương trình, dự án an sinh Xã Hội Việt Nam (AFV)

### Địa chỉ:

Tầng 5, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 (24) 39939865

Hotline: 18006677/18006683

Fax: +84 (24) 39439872

Email: [vongtaybeban@afv.vn](mailto:vongtaybeban@afv.vn)

Website: [www.afv.vn](http://www.afv.vn)